

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๓๗ สมัยสามัญนิติบัญญัติ  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยนางสาวสุพัตรา พรหมศร  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๐๙.๔๘ นาฬิกา นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหรือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่และปัญหาภาพรวมของประเทศที่อยู่ในกระแสความสนใจถึงเวลา ๑๑.๐๙ นาฬิกา จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลำดับ ดังนี้

**กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑** เรื่องปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ถามโดยนายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า ด้วยเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้รับความเดือดร้อนเรื่องราคามะพร้าวตกต่ำก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง

**นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** กล่าวตอบกระทู้ว่า สำหรับเรื่องราคามะพร้าวตกต่ำขณะนี้ กระทั่ง ๖ ได้มีการตรวจสอบราคามะพร้าวทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่แล้วพบว่า มีราคาที่แตกต่างกันมาก ซึ่งราคามะพร้าวที่ควรจะเป็นนั้นไม่น่าจะต่ำกว่าผลละ ๕ บาท แต่ในความเป็นจริงขณะนี้ราคามะพร้าวไทยมีราคาไม่ค่อยดี เนื่องจากที่ผ่านมาแมลงมะพร้าวได้มีการทำลายมะพร้าวทำให้เกิดความเสียหายมากและส่งผลกระทบต่อผลผลิตมะพร้าวน้อยและราคาตกต่ำ ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้มะพร้าวประกอบการผลิตขาดความมั่นใจที่จะใช้ผลผลิตมะพร้าวของไทยเรา จึงทำให้ต้องมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศมาจำนวนหนึ่งที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวง ๖ เองก็มีความเป็นห่วงโดยได้มีการตรวจสอบอยู่ และในวันนี้ ( ๓๑ พ.ค ๒๕๕๕) กระทรวง ๖ ก็จะมีการอนุญาตเป็นวันสุดท้ายที่จะให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ และหลังจากนี้ก็ให้ซื้อได้เฉพาะผลผลิตในประเทศเท่านั้น พร้อมทั้งนี้กระทรวงก็จะดำเนินการผลักดันกลไกการตลาดให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับด้วย

**นายประมวล** ได้กล่าวเปรียบเทียบราคามะพร้าวเมื่อปี ๒๕๓๔ ที่ผ่านมาว่าราคาผลผลิตมะพร้าวขณะนั้นอยู่ที่ ๑๐ บาทต่อผล แต่ขณะนี้รัฐบาลได้อนุญาตให้นำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศที่เข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้รับความเดือดร้อน จากการที่รัฐบาลอนุมัติให้มะพร้าวนอกเข้ามาทำให้ราคามะพร้าวไทยมีราคาตกต่ำลงเหลือแค่ผลละ ๓ บาทกว่าเท่านั้น นอกจากนี้การลักลอบนำเข้ามะพร้าวก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของเกษตรกรด้วยเช่นกันจึงอยากถามรัฐบาลว่าจะดูแลปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยังไงให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด

**นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ตอบชี้แจงในส่วนการเปิดให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศนั้นได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ แล้วโดยในแต่ละปีจะมีการนำเข้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยการนำเข้าจะดูปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักว่าจะนำเข้าได้หรือไม่อย่างไร และสำหรับผลกระทบปัจจุบันในอัตราการนำเข้ามะพร้าวที่สูงขึ้นในบ้านเราขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีการเจรจาโดยตรงเพื่อซื้อขายผลผลิตมะพร้าวช่วยเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการตั้งคณะกรรมการดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

**นายประมวล** ถามต่อว่า การขึ้นราคามะพร้าวจะสามารถดำเนินการอย่างชัดเจนได้เมื่อไหร่

**นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ตอบว่า กรณีการนำเข้ามะพร้าวมาในประเทศนั้นเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบการนอกและในโควตาในกรณีที่ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ซึ่งอย่างไรก็ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงฯ ก็ได้มีการดูแลอยู่เช่นเดียวกัน รวมทั้งมาตรการในการดูแลราคามะพร้าวอย่างเป็นธรรม

**นายประมวล** ผ่าการนำเข้าผลผลิตมะพร้าวของภาคเอกชนให้รัฐบาลดูแลอย่างเข้มงวดมิให้มีการนำเข้ามาจำนวนมากเกินความจำเป็นในโควตาที่ควรจะนำเข้า

**กระทู้ถามสดที่ ๒ เรื่อง** การเตรียมการรองรับการจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับเด็กนักเรียน - นักศึกษาที่ไม่มีที่เรียนและมาตรการเยียวยาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ถามโดยนายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทยว่า รัฐบาลมีแนวทางในการดูแลอย่างไร

**นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ตอบชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อว่ามีการประท้วงโดยเด็กนักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยผู้ปกครองของเด็กเข้าใจว่าลูกหลานของตนเองถูกกีดกันช่วงชิงสถานที่เรียนโดยบอกว่าการจ่ายแป๊ะเจี๊ยะ ซึ่งข่าวที่ปรากฏออกมาเหล่านี้ถูกให้โดยกลุ่มบุคคลมีชื่ออยู่หน้าสื่อหลายสื่อ จนมีการเผาหุ่นของตนด้วย ซึ่งตนก็เตรียมฟ้องร้องสำหรับการหมิ่นประมาทครั้งนี้ต่อไป เนื่องจากไม่อยากจะให้ใครกล่าวหา นอกจากนี้ทางสมาคมครูผู้ปกครอง 27 แห่งก็จะมีการฟ้องบุคคลเหล่านี้ด้วย สำหรับประเด็นนักเรียนที่ประท้วงกลุ่มดังกล่าวนี้ก็เรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อยู่แล้ว คงจะทราบดีว่าโรงเรียนมีระเบียบตั้งแต่รัฐบาลก่อนๆ แล้วว่าการรับเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจะรับได้แค่ 80% เท่านั้นส่วนอีก 20% ก็จะไปสมัครสอบทั่วไป เนื่องด้วยวิธีการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเก่งๆ ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้ามาเรียนโรงเรียนดีๆ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามหากนักเรียนคนไหนยังไม่มีที่เรียนในช่วงภาคเรียนที่ 2 หากมีการเปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้นแล้วถ้านักเรียนมีคะแนนพร้อมก็สามารถติดต่อในระหว่างการเรียนได้

**นายक्रमานิตย์** ถามต่อว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดใน ส่วนการปรับเปลี่ยนสถานะครูระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษนั้น ที่ผ่านมาการทำผลงานให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษครูผู้สอนไม่สามารถทำผลงานให้ผ่านหลักเกณฑ์ได้โดยง่าย ประเด็นนี้จึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของครู ซึ่งอยากให้มีการลดขั้นตอนการประเมินหรือเปลี่ยนเป็นใช้วิธีการอบรมในระยะสั้นเพื่อประเมินเลื่อนระดับที่ง่ายขึ้น ในทางปฏิบัติจะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

**นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ตอบว่า ถือว่าเป็นข้อสังเกตที่ดี ซึ่งกระทรวงจะได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ผู้ประเมินจะสามารถทำการประเมินได้ในขั้นตอนที่ผ่อนปรนขึ้น ซึ่งกฎเกณฑ์ใหม่ที่ น่าสนใจคือ ถ้าเด็กที่เรียนกับครูคนไหนได้ผลคะแนนออกมาดี คุณครูคนนั้นก็สมารถนำผลการเรียนของเด็กที่ได้รับคะแนนดีมาประกอบการประเมินได้ซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นหรือเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษได้สะดวกขึ้นด้วย

**กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓** เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ถูกน้ำท่วม ถามโดยนายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พรรคประชาธิปัตย์ว่า รัฐบาลได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาและมีการฟื้นฟูผู้ถูกน้ำท่วมมีความคืบหน้าอย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่ปลายน้ำจังหวัด นนทบุรี นครปฐม นครสวรรค์ และปทุมธานี รวมทั้งในประเด็นการจ่ายเงินเยียวยาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกครอบครัวอย่างทั่วถึง

**นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ตอบชี้แจงว่า ตั้งแต่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีได้ขอความร่วมมือให้มีการดูแลเรื่องที่พักพิง อาหารการกินที่จะให้ประชาชนได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้เดือดร้อนควบคู่ไปด้วย

**นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบเสริมว่า ด้านกระทรวงมหาดไทยขณะนี้ได้มีการติดตามการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเบื้องต้นครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาทเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั่วถึงอย่างแท้จริง รวมทั้งกรณีการเยียวยาในส่วนอื่น ๆที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด

**นายเกียรติศักดิ์** ถามเพิ่มเติมเรื่องเงินเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเงินงบประมาณสำหรับประชาชนที่ดูแลตัวเองไม่ได้หลังน้ำท่วม และงบสงเคราะห์ผู้ยากไร้จะมีการจ่ายได้เท่าไร อย่างไร

**นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวกำหนดการช่วยเหลือ ๒๕,๐๐๐ ครอบครัว ในวงเงินงบประมาณกว่า ๕๕ ล้านบาทเศษ ตัวบุคคลบางรายก็จะได้รับเงินเบื้องต้นคนละ ๒ พันบาท

บ้างหรือ๑ พันบาทบ้างซึ่งแต่ละคนอาจจะได้รับไม่ครบสองพันบาททุกคนเนื่องจากเป็นเกณฑ์ของกระทรวง ฯ ในการจ่ายตามความเหมาะสม

จากนั้นที่ประชุมได้มีการถาม ตอบกระทู้ถามทั่วไปต่อเนื่องดังนี้  
**กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑** เรื่องความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง ถามโดยนางมุสดี ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ว่ารัฐบาลมีนโยบายและวิธีการในการส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในสังคมประชาธิปไตยไทยอย่างไร

**นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ตอบชี้แจงว่า โดยภาพรวมว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสตรีไทยประมาณ ๓๓ ล้านคนทั่วประเทศ สำหรับนโยบายในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับสตรีนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีดำริเรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการดูแลส่งเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับสตรีมากขึ้นในการกำหนดสัดส่วนการบริหารบทบาทของสตรี สำหรับการกำหนดบทบาทสตรีนั้นในส่วนการสรรหาเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ นั้นไม่น่ายาก แต่ในเรื่องของการแข่งขันเช่นการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การสอบชิงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองต่าง ๆ นั้นจะยากกว่า อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าขณะนี้สตรีก็มีบทบาทในการเป็นผู้นำมากขึ้น เช่นโรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ทราบว่า มีสตรีเข้าไปศึกษาได้แล้ว

**นางมุสดี** ถามต่อว่า ถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงที่จะช่วยสตรีก็ไม่อยากให้มีการช่วยเหลือในรูปแบบการให้เงินกู้ ซึ่งควรดูแลในส่วนของการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของสตรีที่มีอยู่มากกว่า รวมทั้งอยากให้มีการส่งเสริมแนวทางในการจัดทัศนคติที่เป็นภาพลบสำหรับสตรีไม่ว่าจะเป็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว การกระทำความรุนแรงทางเพศต่อสตรี ประเด็นนี้รัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไร

**นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ตอบเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการปกป้องและส่งเสริมสตรีนั้น รัฐบาลก็พยายามหามาตรการมาโดยตลอด เช่นการออกพรบ. คำนำหน้านามของสตรี ในเรื่องครอบครัวปัจจุบันก็มีกฎหมายดูแลอยู่ว่า การข่มขืนภรรยาถ้าภรรยาไม่พร้อมก็มีการกำหนดความผิดปกป้องสตรีไว้ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็จะต้องหาแนวทาง และมาตรการเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้สตรีและบุรุษมีความเท่าเทียมกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ในอนาคตด้วย

**นางมุสดี** ฝากรัฐบาลให้เร่งออกกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและโอกาสของสตรีโดยเร็วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีเป็นอย่างมาก

**กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒** เรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทั่วถึงได้อย่างไร ถามโดยนายวิวัฒน์ชัย โทตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย

**นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบชี้แจงว่าได้มีการกำชับไม่ว่าจะเป็นการขยายไฟฟ้าเพื่อครัวเรือนหรือการเกษตรให้มีได้ทั่วถึงมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ

๒๕๕๕ นี้ ประชาชนศรีสะเกษจะได้ใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ๒ พันกว่าราย ด้วยงบลงทุน ๖๐ กว่าล้านบาท

**นายวิวัฒน์ชัย โทตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย**

ถามต่อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนงานการก่อสร้างเกินความสามารถและงบประมาณของท้องถิ่นจะดูแลอย่างไร รวมทั้งพื้นที่ถนนบ้านตูม ไหล่เจริญในจังหวัดศรีสะเกษจะดูแลให้ได้อย่างไรด้วย

**นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบว่าในงบประมาณปี ๒๕๕๕

นี้ ในวงเงินงบประมาณ ๙ ล้านบาทเศษจะพยายามทำให้ครบทุกพื้นที่ของจังหวัดที่จำเป็น และสำหรับในพื้นที่ถนนบ้านตูมนั้น จะได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ต่อไป

**นายวิวัฒน์ชัย โทตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย**

ถามต่อถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์ของจังหวัด ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน อยากทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้นจะสามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

**นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบว่า จะได้ประสานงานกรมที่เกี่ยวข้องในกระทรวง ฯ เพื่อดำเนินการให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป

**กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓** เรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอุโน ถามโดยนายนิยม เวชกามา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทู้ถามนี้เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญของกระทรวงจึงมีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไป

ภายหลังวาระกระทู้ถามทั่วไป ก่อนเข้าสู่ระเบียบการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่อไป นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง มติในที่ประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติว่า ที่ประชุมได้มีมติว่า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ จำนวน ๔ ฉบับที่เสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ไม่มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๓

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๖ สมัยสามัญนิติบัญญัติ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยขอนำระเบียบวาระตามลำดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลำดับคือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ เสนอโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ ,ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ เสนอโดยนายนิยม วรปัญญา กับคณะ ,ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ เสนอโดยนายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ เสนอโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ

สำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ภายหลังจากการเสนอหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับของผู้เสนอและการอภิปรายของสมาชิกแล้ว ที่ประชุมก็ได้ลงมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว จากนั้นก่อนเลิกการประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๓ นาฬิกา